



HIPAN ANG WHISTLE

SA PANLOLOKO SA MEDICAID



Isumbong ang panloloko sa Medicaid, pag-aaksaya o pang-aabuso sa Office of the Medicaid Inspector General

**Toll Free: 877-87-FRAUD
877-873-7283**

Ang panloloko sa Medicaid ay hindi walang biktimang krimen at maaaring maganap kasabay ng pag-aaksaya at pang-aabuso sa maraming magkakaibang paraan. Nasa ibaba ang ilang mga halimbawa ng panloloko, pag-aaksaya, at pang-aabuso ng Medicaid.

Pagnanakaw sa Medikal na Pagkakakilanlan

Paggamit ng medikal na impormasyon ng ibang tao para makakuha ng pera, mga gamit, o mga serbisyo.

Pag-upcode/Pag-unbundle

Pagsingil sa mga serbisyo sa lebel ng kasalimuutan na mas mataas sa serbisyong aktuwal na binigay o dinokumanto, o paggamit ng maraming code para sa mga serbisyong saklaw ng isang code.

Mga Serbisyo o Supply na Hindi Binigay

Pagsingil sa mga serbisyo o supply na hindi binigay sa benepisyaryo, serbisyo na hindi tamang nadokumento, o pareho.

Mga Kickback

Ang pag-solicit o pagtanggap ng bayad (bagay man o cash) kapalit ng pag-refer sa mga indibiduwal, mga bagay, o mga serbisyo na maaaring ibayad sa ilalim ng programang Medicaid.

Mga Hindi Kasamang Indibiduwal

Ang pag-employo o pagkontrata sa anumang hindi kasamang indibiduwal o entidad para sa pagbibigay ng mga bagay o serbisyo na mare-reimburse, direkta o hindi direkta, ng anumang Pederal na pangangalaga ng kalusugan at/o programang Medicaid ng Estado.

Dibersiyon ng Droga

Ilegal na pagrereseta, pamamahagi, pang-aabuso, o sobrang paggamit ng mga de-resetang gamot.

Benepisyaryong Panloloko

Panloloko sa pagiging nararapat, hiraan ng card, pamimili ng doktor, at dibersiyon ng droga.

Kalidad ng Pag-aalaga/ Pang-aabuso/ Pagpapabaya sa Pasyente

Pang-aabuso, pagpapabaya, o pananamantala sa mga Medicaid na pasyente, kasama ang pagsasagawa ng pisikal at pangkaisipang pang-aabuso, hindi pagbibigay ng mga medikal na kailangang serbisyo, o hindi pagbibigay ng angkop p sapat na pag-aalaga.

Pangkalahatang Panloloko at Pang-aabuso

Pagsingil sa mga paraan na hindi alinsunod sa magandang pamamahalang pinansiyal o mga propesyonal na pamantayan; o ang pagbabayad/pagsingil ay mapanlinlan kapag sadyang ginawa at mapang-abuso kung hindi sadya.

Pag-aaksaya

Sobrang paggamit ng mga benepisyong Medicaid, tulad ng pagrereseta ng hindi angkop o hindi kailangang droga, medikal na kagamitan at mga supply, o mga medikal na serbisyo.



Kung naghihinala ka sa panloloko o Pang-aabuso, kontakin ang Office of the Medicaid Inspector General

877-87-FRAUD / 877-873-7283

www.omig.ny.gov/medicaid-fraud/file-allegation